

God's Plan -Kế hoạch của Chúa - Focal Verse: Ephesians 4:11-16

Introduction **Giới thiệu:** chúng ta sẽ xem xét **kế hoạch của Đức Chúa Trời** dành cho Hội thánh.

Đọc Ê-phê-sô 4: 11-16

1. Our Team (Verse 11) Đội ngũ của chúng ta (Câu 11)

tất cả chúng ta đều là một phần của chức vụ của Đức Chúa Trời. Dù bạn có phục vụ ở một trong những vị trí lãnh đạo hay không, bạn cũng là một phần trong đội ngũ của Đức Chúa Trời.

Minh họa: Thế vận hội tại Japan: Trong khi mỗi vận động viên thi đấu môn thể thao của riêng họ độc lập với nhau, mỗi vận động viên cũng đang thi đấu cho quốc gia của họ.

Nếu bạn là một tín đồ của Chúa Giê-xu Christ, bạn đang ở trong đội tuyển của Đức Chúa Trời .

Chúng ta đại diện cho Chúa trong những việc chúng ta làm.

[minh họa thế vận hội] chúng ta đang cố gắng mang về huy chương vàng cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Vì vậy, trong khi bạn có thể không nghĩ mình là một sứ đồ, một nhà tiên tri, một nhà truyền giáo hay một mục sư, bạn được gọi là con của Đức Chúa Trời.

Bạn được kêu gọi trở thành một thành viên trong đội ngũ của Đức Chúa Trời.

Vậy chúng ta là Hội thánh có mang lại vinh quang cho Đức Chúa Trời không? Và chúng ta hãy xem câu tiếp theo.

2. Our Purpose (Verse 12) Mục đích của chúng ta (Câu 12)

Ở đây, trong câu 12, Phao-lô nêu rõ **mục đích của chúng ta** với tư cách là Hội thánh.

Read verse 12 – đọc câu 12

Mục đích của chúng ta như Phao-lô mô tả là trang bị cho các thánh đồ và xây dựng lẫn nhau. Chúng ta hãy xem xét từng việc trong số đó một cách riêng lẻ.

a)Phần đầu tiên Phao-lô nói là để trang bị cho các thánh đồ.

Công việc của mục sư là để trang bị cho con cái Chúa để làm công việc của những linh vụ.

Vâng, điều đó có nghĩa là bạn là những vị thánh đồ

Turn and look to the person on your right and if you're at the end you can awkwardly look back at the person on your left. Quay lại và nhìn sang người bên phải của bạn và nếu bạn đang ở cuối, bạn có thể lúng túng nhìn lại người bên trái của mình.

Vì vậy, nếu công việc của tôi (Mục sư) là trang bị cho con cái Chúa và công việc của con cái Chúa là làm thánh chức,

Ý tôi là, tôi (mục sư) cũng được kêu gọi để làm công việc tương tự , nhưng như Phao-lô đang hướng dẫn chúng ta ở đây, vai trò mục sư của bạn không phải là thực hiện linh vụ thực sự, mà là của bạn.

b) Vai trò của quý vị trong hội thánh là giúp người khác phát triển trong Đấng Christ.

Đây là ý tưởng thứ hai của Phao-lô về mục đích của Hội thánh và đó là xây dựng lẫn nhau.

Đó là bạn tìm hiểu thêm về ý nghĩa của việc giống như Đấng Christ.

Làm thế nào để yêu thương như Đấng Christ, làm thế nào để tha thứ như Đấng Christ, làm thế nào để khích lệ như Đấng Christ, làm thế nào để nói cho người khác biết về Đấng Christ.

Tất cả những điều đó được thực hiện để những người xung quanh bạn được xây dựng trong Đấng Christ.

Khi bạn yêu ai đó giống như Đấng Christ, họ cảm nhận được tình yêu của Đấng Christ.

Khi bạn tha thứ cho ai đó giống như Đấng Christ, họ cảm nhận được sự tha thứ của Đấng Christ.

Khi bạn khuyến khích giống như Đấng Christ, họ cảm nhận được sự khích lệ của Đấng Christ.

Bạn không bao giờ biết được dù chỉ một cử chỉ nhỏ cũng có thể tác động đến cuộc sống của ai đó như thế nào.

Minh họa: Ông Giao hàng

Hãy tưởng tượng những gì bạn có thể làm khi bạn làm điều đó trong danh của Đấng Christ khi bạn biết người ngồi bên cạnh bạn.

Đó là mục đích của chúng ta mà Phao-lô đã tỏ bày cho chúng ta, cho hội thánh ngày nay.

Để trang bị cho nhau và xây dựng lẫn nhau.

3. Our Goal (Verse 13-14) Mục tiêu của chúng ta (Câu 13-14)

Tiếp theo, Phao-lô cho chúng ta thấy **mục tiêu của chúng ta** với tư cách là một phần của Hội thánh.

Read verse 13-14 – Đọc câu 13-14

Phao-lô nói rằng mục tiêu của chúng ta với tư cách là Hội thánh là được hợp nhất trong sự trưởng thành của chúng ta trong Đấng Christ.

Khi chúng ta trang bị và xây dựng lẫn nhau, chúng ta nên cố gắng để chúng ta phát triển gần nhau hơn trong mối quan hệ của chúng ta với Chúa Giê Su Ky Tô.

There's an implication there that I think is worth diving into here. Có một hàm ý ở đó mà tôi nghĩ là đáng để Christ vào đây.

Nếu chúng ta được hợp nhất trong sự lớn lên của chúng ta với Đấng Christ, điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải lớn lên trong Đấng Christ.

Rằng bạn, tôi, chúng ta cần ở trong mối quan hệ ngày càng tăng với Chúa Giê-xu.

. Rằng mỗi ngày trôi qua, chúng ta sẽ thấy nhiều giá trị hơn trong mối quan hệ của chúng ta với Chúa Giê-su.

Phao-lô nói với tín hữu Phi-líp rằng ông coi mọi thứ khác trên thế gian là rác rưởi so với mối quan hệ của ông với Chúa Giê-xu Christ.

Bạn đang ở đâu trên thước đo đó? (mức độ nào)

Vì vậy, khi bạn giúp hợp nhất những người khác, bản thân bạn cũng cần được hợp nhất với Chúa Giê-su .

Và sau đó Phao-lô giúp xác định ý nghĩa của việc trưởng thành trong Đấng Christ.

Phao-lô nói rằng chúng ta sẽ không giống như những đứa trẻ, bị cuốn đi bởi những làn sóng của mọi học thuyết.

[.. trẻ em rất dễ tin. Các trẻ em cả tin bởi vì các em còn trẻ và ngây thơ; các trẻ em chưa biết phân biệt tốt xấu.

Phao lô đang nói rằng mục tiêu của bạn là không bị phân tâm như con trẻ

Đó là khi bạn được trang bị và xây dựng lẫn nhau cùng nhau,

- khi bạn nghe thấy một giáo viên giả cố gắng đánh lạc hướng bạn, bạn sẽ không mê mẩn điều đó.
- Khi ai đó nói, "Ồ, chỉ cần đưa một đô la cho Chúa và ông ấy sẽ trả lại cho bạn 100 đô la!"
- Hay là "Chúa sẽ cứu bạn chỉ khi bạn làm chăm chỉ làm đầy đủ các công đức."

Khi bạn nghe những điều này, bạn đừng bị phân tâm bởi những học thuyết sai lầm này.

Rằng bạn không lắng nghe ai đó vì họ nghe có vẻ hay hoặc kể những câu chuyện hay.

Hãy lắng nghe một người có lòng sùng kính với lời Đức Chúa Trời và giữ nó làm trọng tâm của những gì họ nói.

Đó là ý nghĩa của việc trưởng thành trong Đấng Christ và đó là điều chúng ta phải làm cùng nhau vì điều đó hợp nhất chúng ta với tư cách là Hội thánh.

4. Our Result (Verse 15-16) Kết quả của chúng tôi (Câu 15-16)

. Cuối cùng, trong hai câu cuối cùng Phao-lô cho chúng ta biết **kết quả của chúng ta** với tư cách là một phần của hội thánh.

Read verse 15-16 – Đọc câu 15-16

Phao-lô nói rằng thay vì lừa dối nhau như những người khác vẫn làm, chúng ta nên nói sự thật trong tình yêu thương.

Chúng ta được kêu gọi để nói sự thật và đôi khi nói sự thật có nghĩa là sửa chữa mọi người.

Và đôi khi khi người khác nói sự thật, họ đang sửa sai cho bạn.

Bởi vì khi chúng ta nói lẽ thật trong tình yêu thương, chúng ta trưởng thành về mọi mặt trong Đấng Christ.

Đấng Christ là đầu và chúng ta Hội thánh của Ngài là thân thể.

Đấng Christ trong sự hoàn hảo của Ngài giữ tất cả chúng ta lại với nhau và trong khi chúng ta tiếp tục lớn lên trong tình yêu của Ngài .

Bạn biết làm thế nào nếu bạn trồng một cây, phải mất nhiều năm để cây lớn lên?

Nhưng ngay cả khi cây đã phát triển hoàn toàn, phải mất thời gian trước khi bạn thấy quả từ cây.

Thân thể của chúng ta có thể được trưởng thành, nhưng chỉ trong Đấng Christ, chúng ta mới sinh ra trái thật.

When we speak the truth in love and help one another grow in Christ. Khi chúng ta nói sự thật trong tình yêu và giúp đỡ nhau phát triển trong Đấng Christ

Đó là khi chúng ta nhìn thấy kết quả cuối cùng của việc Hội Thánh được đặt ở đây để làm gì.

Conclusion Phần kết luận – Tóm lược & kêu gọi